

“Taya (ทாய่า)” แบรินด์น้องใหม่เจาะกลุ่มอาหารเส

ริม



บริษัทเรียวก림 (ไทยแลนด์) จำกัด ศูนย์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม เจาะกลุ่มตลาดอาหารเสริมเพื่อคุณผู้หญิงกับผลิตภัณฑ์น้องใหม่ “Taya (ทாய่า)” ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่รวมสุดยอดสารอาหารจากธรรมชาติที่มาช่วยตอบสนองความต้องการของผู้หญิง ปรับสมดุลฮอร์โมน ต่อต้านความเสื่อมแห่งวัย เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ประสิทธิภาพให้ดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อเป็นการขยายสินค้าให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ในเครือแบรินด์เรียวก림 โดย นางสาวศิริขวัญ คำเกิด กรรมการผู้จัดการ บริษัทเรียวก림 (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Thailand Eyebrow Professional Award 2016” การประกวดสักคิ้วครั้งใหญ่สุดของประเทศ และออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในกิจกรรมครั้งนี้

นางสาวศิริขวัญ กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า เหตุผลที่มาร่วมสนับสนุนในการประกวดกิจกรรม “Thailand Eyebrow Professional Award 2016” การประกวดสักคิ้วครั้งใหญ่สุดของประเทศครั้งนี้ เพื่อต้องการให้โอกาสกับบุคคลที่มีความสามารถได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาในการแข่งขันบนเวทีนี้ อีกทั้งยังร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือเรียวก림 และเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Taya (ทாய่า) ให้เป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากยิ่งขึ้น เหตุผลที่ผลิตอาหารเสริมตัวนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงที่มักพบปัญหาอาการที่ผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือน เช่น ประจำเดือนมาผิดปกติไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากฮอร์โมนผิดปกติ อาการปวดท้องก่อนหรือขณะมีประจำเดือน หรือปัญหาเกี่ยวกับสิวและผิวพรรณ ซึ่งเกิดจากฮอร์โมน ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลิตอาหารเสริม Taya (ทாய่า) มาเพื่อตอบโจทย์การแก้ทุกปัญหาของผู้หญิง ส่วนในเรื่องของการวางแผนการตลาดสินค้าอาหารเสริมตัวนี้เรามุ่งเน้นกับการจัดโปรโมชั่นแบบครบวงจรไม่ว่าจะลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทั้งออนไลน์และร้านค้า สำหรับท่านใดที่สนใจต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Sirikhwan Khamkoet นางสาวศิริขวัญ กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ “ไบเตย อาร์สยาม – สุธีวัน ทวีสิน” กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางบริษัทเรียวก림 (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้โอกาสไบเตยมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมกับบูธผลิตภัณฑ์ Taya (ทாய่า) และร่วมมอบของขวัญให้กับผู้ที่มาประกวดสักคิ้วในครั้งนี้ ซึ่งวันนี้ลูกค้าก็หนาแน่นมาก อบอุ่นเป็นกันเอง อีกทั้งยังช่วยกันร้องเพลง มาให้กำลังใจกัน ต้องขอบคุณมากๆ ค่ะ ไบเตย – สุธีวัน กล่าวทิ้งท้าย